
4 กูรูคนดัง ในเสวนา“รวมพลังอุดมศึกษาไทย…รวม

ขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0”

ไทยแลนด 4.0 เป็นวิสัยทัศนการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยองคความรูและนวัตกรรมภายใตการกระชับความรวม

มือของภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา ที่มีภารกิจสําคัญในการขัพัฒนาปฏิรูป

ประเทศในดานตางๆเพื่อกาวพนกับดักของความเหลือมลํ้าและกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง ปรับแก จัด

ระบบ ปรับทิศทางประเทศไทย สูเป าหมายความกาวหน าที่ยัง่ยืน และทัดเทียมกับนานาประเทศ เมื่อเร็วๆน้ี สภา

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยสมาชิกมหาวิทยาลัย 61 แหง ไดจัดงานเสวนา เรื่อง

“รวมพลังอุดมศึกษาไทย…ขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0” ณ ศูนยประชุมไบเทค บางนา โดย 4 ผูนําทางความคิดมารวม

เวที และมีผูสนใจและคณบดีจากมหาวิทยาลัยทัว่ประเทศมารวมงาน

ดร. กอบศักดิ ์ ภูตระกูล ผูชวยรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีและเป็นนักเศรษฐศาสตรผูเชี่ยวชาญ กลาววา การที่

ประเทศไทยจะกาวพนกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง จากความเหน่ือยยาก ขายผลผลิตที่ใชทรัพยากรไป

มากมายแตรายไดนิดเดียว เปลี่ยนไปเป็นผูนําเชิงนวัตกรรมของโลกเราสามารถทําไดไมยาก รัฐบาลเองก็พรอมสง

เสริมใหกาวไปพรอมนวัตกรรม ภาคการศึกษารัฐและภาคอุตสาหกรรมเองตองจับมือใหมัน่ในการเสริมสรางเด็กไทย

รุนใหมเป็นผูนําและสรางสรรคนวัตกรรม เด็กไทยเกงไมแพชาติอื่น ถาประเทศอื่นทําไดเราก็ทําได วันน้ีถือวา

เป็นการแนะแนวทางใหเรากาวไปแบบไทยแลนด 4.0 อนาคตประเทศไทยตองเป็นแชมป เทคโนโลยี เราตองรวมกัน

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาตองมีความคิดปลดล็อกตัวเองใหเป็น มุงสูการเรียนรูเชิงรุก (Active

learning) เพื่อเป็นสตารทอัพเจาของหรือผูประกอบการที่ใชองคความรูใหมๆมาตอยอด ในอนาคตมีเทคโนโลยีของ

เขาเองและตอบสนองโจทยความตองการของสังคมและโลก รัฐบาลเอาจริงกับไทยแลนด 4.0 ทางออกจากการที่เป็น

ลูกจาง ก็ไปเป็นเจาของนวัตกรรมเอง เป็นจริงได ถาเรากลาคิด กลาเสี่ยง มันจะตองเริ่มจากอาจารยและเด็กคนรุน

ใหม ถาเราเป็นเจาของนวัตกรรมเองเราจะรุงเรืองแบบยัง่ยืน อยางประเทศเกาหลีเขาทํานวัตกรรมออกมาแลวขาย

ไดจริง ไมใชเอาวิจัยขึ้นหิง้ ความเป็นอาจารยตองชวยเปลี่ยนจากเด็กตีกัน มาเป็นสงผลงานหุนยนตมาสูกัน แลวเรา

จะเป็นเบอร 1 ของโลก

รศ. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา กลาววา คณะกรรมการการอุดม

ศึกษา กอตัง้มาเป็นเวลา 10 ปี ตัง้ศูนยความเป็นเลิศ มี 11 ศูนยซึ่งกําลังจะตัง้เพิ่มอีก 1 ศูนย ตอนน้ีกรรมการ

วิสามัญดิจิตอลไดเพิ่มเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นอีกแนวทางใหไทยแลนด 4.0 ใชเป็นเครื่องมือ เราจะ

นําประเทศไทยไปทัดเทียมนานาชาติ ทางคณะกรรมการจะศึกษา บทบาท และจะสรางมาตรฐานบังคับมหาวิทยาลัย
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เราจะดูแลมาตรฐานคณาจารย มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานงานวิจัย การเรียนการสอนปรับเปลี่ยนใหม รวมไปถึง

บทบาทอาจารยตองเปลี่ยนไปเป็นผูจัดการการเรียนรูทางนวัตกรรมมากขึ้น มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีจะหลาก

หลาย สวนปริญญาโทและปริญญาเอกจะเขมขนขึ้น ประเทศไทยทําไดอยูแลว เสียอยางเดียวรูหมดแตทําไมได ไทย

แลนด 4.0 น้ีทันสมัยนะ เทคโนโลยีเรารูหมด สงคนไปเรียนรูระดับสูง แตคนกระจัดกระจายกันอยู ดังนัน้สถาบัน

อุดมศึกษาตองระดมกําลังความรวมมือกัน

ทุกวันน้ีคนบาปริญญา ไมบาความรู เราตองทําใหทุกสาขาไมขาดคนดีและคนเกง และคนไทยตองถนัดอยางใดอยาง

หน่ึง เราตองกาวไปพรอมกันทัง้ประเทศ โดยทุกฝ ายตองยึดเศรษฐกิจพอเพียงและรักษามรดกวัฒนธรรมไปดวย เรา

ตองเปลี่ยนกระบวนการความคิด คนไทยผลิตภาพน อยจึงตองสรางใหมาก ตองยอมรับโอกาสที่จะลมเหลวมากกวา

สําเร็จ ตองสอนใหเด็กลมเป็น ตัง้แตอนุบาล รัฐธรรมนูญฉบับลาสุดใหดูแลตัง้แตแรกเกิด ทําวันน้ี อีก 30 ปี ถึงจะ

เห็นผล เรงพัฒนาคนใหมีความคิดสรางสรรคภายในกรอบคนดี ตองรูลึกถึงจะมีผลกวาง วิศวกรรมเป็นพื้นฐานของ

หลายวิชา วิทยาศาสตรก็เชนกัน ถาเราจับมือกันถึงจะดี

รศ. ดร. คมสัน มาลีสี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย กลาววา ประเทศไทยเราติดกับดัก

ความเหลื่อมลํ้าและการเป็นประเทศรปานกลางมานาน เพราะเราไมมีการผลักดันที่ดี เราถนัดซื้อเทคโนโลยีเขามาใช

เรารับจางผลิตอยางเดียวจนมาถึงทางตัน ไมมีเทคโนโลยีของเราเองเลย ถาเราไมสรางเองเราก็แบงปันไมได ดวย

แนวโนมรัฐบาลชุดน้ีผลักดันการศึกษาและอุตสาหกรรม ผลงานวิจัยตองเป็นแบบพรอมใช สามารถนํางานวิจัยทาง

สถาบันเอาไปใชวิจัยสูนานาชาติ เรามีอาจารย บุคลากรที่มีประสบการณความรูสูง นักศึกษาที่พรอมวิจัย ถาเรา

ประสานรวมมือกับภาคเอกชนเขารวมพัฒนาชิน้งานที่ตอบโจทยความตองการได ผมเชื่อเราวาจะมีนวัตกรรมใหมๆ

ออกมาแขงขันบนเวทีโลกได สวนภาคอุตสาหกรรมจะเกิดแนวความคิดมุมมองตางๆไปตอยอดเป็นผลิตภัณฑบริการ

ได ดังนัน้สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนตองมีสวนรวมจริงจังเพื่อกาวใหทันโลก สถาบันการศึกษาตองเป็น

ผูนําการสรางคน ตองเปลี่ยน ตื่นตัว ประเทศจะขับเคลื่อนไดโครงสรางตองเปลี่ยนหมด สิ่งที่สอนเยาวชนใหคิดวิ

เคราะห สังเคราะห ใหถูกตอง และสรางใหติดตัวเคาไปยาวนาน ถาเราไมวิเคราะหสิ่งที่ลมเหลวก็จะเดินตอไปยาก

หมดเวลาแลวที่มหาวิทยาลัยตางๆจะมาแขงขันกัน เราตองจับมือกันและพัฒนาประเทศไทย ใหนวัตกรรมกาวไป

ไกล

คุณเจน นําชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กลาววา ปัจจุบันมีสิ่งเอื้อ คือ ดิจิตอล เมื่อกอนไมมี พ

อกาวเขายุค 4.0 ทุกอยางขึ้นอยูกับดิจิตอล ทัง้การออกแบบ การทดสอบวิเคราะหก็ใชดิจิตอลเดี๋ยวน้ีการการทดสอบ

วิเคราะห ไมใชแล็บแลวแตใชดิจิตอล ซึ่งตัง้แตกระบวนการดรออิง้ในคอมพิวเตอร ทําใหเราสามารถตอบโจทยลูกคา

ไดมากที่สุด หรือ พรีเซนตงานไดโดยใชดิจิตอล และเราสามารถออกแบบสิ่งที่ตองการได ถาทานตองการเป็นผูนํา

ทานตองตอบโจทยใหได ภาคการศึกษาจะเชื่อมโยงอยางไรก็ไมเกิดผล ถาภาคเอกชนผูผลิตไมเชื่อมโยงดวย

เทคโนโลยีพัฒนามาไกลและรวดเร็ว แตเราเพิ่งเอามาใชก็ไมเป็นผล ดังนัน้เราตองมองไปที่ตลาดในอนาคต ควา

มเชื่อมโยงก็จะเกิดขึ้น การรวมมือของสถาบันการศึกษา อาจารยกับอุตสาหกรรมตองสงเสริมกระตุนใหเห็นขอดีเป็น

บวก รวมทัง้สรางเสริมประสบการณโดยตรง ทําใหทานอาจารยไดการยอมรับและเขาถึงตําแหนงวิชาการเร็วขึ้นดวย



การเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป แตถาความรูที่ถายทอดมาจากอินเตอรเน็ต นักเรียนก็จะมองอาจารยเป็นคอมพิวเตอร

เราตองประสิทธิ ์ประสาทวิชานัน้ ทดสอบความรูในวิชานัน้ๆ ถาทําไดผมคิดวาเราจะดีขึ้น จากสถิติการเรียนการสอน

ถาจะใหเรียนไดดีตองใชเวลาเรียนและศึกษา 1 หมื่นชัว่โมง ตองคลุกคลีอยูตรงนัน้ การที่จะประสบความสําเร็จไมวา

นักกีฬา หรือ นักดนตรี กวาที่จะทําผลงานออกมาดีตอง 1 หมื่นชัว่โมงทัง้นัน้
———————————————-


